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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

 
ผู้เข้าประชุม 
1 นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาฯ   
2 นางละออ   อินนารี  รองประธานสภาฯ   
3 นางปาริชาติ   พุ่มพวง  สมาชิก อบต. หมู่  1  
4 นายสมาน   ภักดีพุดซา  สมาชิก อบต. หมู่  2   
5 นายวสุ  โรยสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมู่  2   
6 นายประสิทธิ  ปานนาค  สมาชิก อบต. หมู่  3   
7 นางบังอร   คงเสือ  สมาชิก อบต. หมู่  3  
8 นายสุบิน    ภู่เกิด  สมาชิก อบต. หมู่  4   
9 นายทม  แสนจุ้ย   สมาชิก อบต. หมู่  4   
10 นางทองปาน    จันทร์สว่าง สมาชิก อบต. หมู่  5  
11 นายเสน่ห์  ทองเทศ  สมาชิก อบต. หมู่  6  
12 นายพนม  สันติธรรม  สมาชิก อบต. หมู่  7  
13 นายถนอม  สังข์ทอง  สมาชิก อบต. หมู่  8   
14 นายนิยม  นครพิทักษ์    สมาชิก อบต. หมู่  8     
15 นางกุหลาบ  อ  าดี   สมาชิก อบต. หมู่ 1 /เลขานุการสภา 
  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสันติ  สาสิงห์  นายก อบต.หนองบัว 
2 นายชัยโชค หนูทอง  รองนายก อบต.หนองบัว 
3 นายสมหวัง  จันทร์ผ่อง  รองนายก อบต.หนองบัว 
4 นายดอกรักษ์  บุญยังมี  เลขานุการ นายก อบต.หนองบัว 
5 นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง  รองปลัด อบต.หนองบัว รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองบัว 
6 นางสาวสิมาพร  กรรณิการ์ นักวิชาการคลังช านาญการ 
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7 นายวันชัย  มธุระ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
8 นายวิศณุ  ธรรมการุณย์  นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นายนฤนาท  ทองปอนด์  หัวหน้าส านักปลัด 
10 นายนรรัตน์   เตจามิตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11  นางสาวจรรยา  บารมี  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
12 นางสาวกรภัทร  บ ารุงศักดิ์ นักจัดการงานทั วไป 
 

เวลา  13.00 น. เมื อที ประชุมพร้อมแล้ว  นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้เชิญ  นายสันติ   สาสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และด าเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

- ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1   
ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2562 
 

นายส ารวย  บุญช่วย -  ขอให้ที ประชุมสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที  3   
ประธานสภาฯ ครั้งที  1 ประจ าปี 2562  เมื อวันที  2 สิงหาคม 2562  ว่าถูกต้องหรือไม่และมีท่าน

ใดขอแก้ไขหรือไม่  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ขอให้ลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที  3 ครั้งที  1 ประจ าปี 2562  เมื อวันที  2 
สิงหาคม  2562 

 
มติที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที  

3 ครั้งที  1 ประจ าปี 2562  เมื อวันที  2 สิงหาคม  2562  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ  
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพื่อทราบ 
 

- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

4.1 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2563 
  (วาระท่ี  2 วาระแปรญัตติ) 
 

นายส ารวย  บุญช่วย - ตามที ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นผู้ เสนอญัตติร่าง
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 และก่อนที จะด าเนินการ  

พิจารณาในวาระต่อไป ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที  
เกี ยวข้อง ครับ 

นางกุหลาบ  อ  าด ี - ตามที สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   
เลขานุการฯ  เพื อพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ไปแล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที  2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 50 เมื อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที มีการแก้ไขเพิ มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื นต่อประธานสภาท้องถิ นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า    
ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปร ญัตติเกี ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ นไม่น้อยกว่ายี สิบสี ชั วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ นด้วย เพื อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยต่าง ๆ เกี ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อ เฉพาะที มีการแปรญัตติหรือที คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที ประชุมสภาท้องถิ นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื น  

ถ้าที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับ
การแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี ยนแปลงมติ
นั้นอีก  
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ถ้าข้อความในข้อใดที ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ 

ที ประชุมสภาท้องถิ นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ เฉพาะที ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื อง
ใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที จะพิจารณาข้ออื นๆ ต่อไป สภาท้องถิ นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที ประชุมสภาท้องถิ นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

    เมื อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื นรายงานการพิจารณาข้อที ได้ระงับไว้นั้น 
ตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ น 
ไม่น้อย กว่ายี สิบสี ชั วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อวาระที สอง ให้ที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติเฉพาะข้อที ได้
ระงับ ไว้เท่านั้น   

 
นายส ารวย  บุญช่วย - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายงาน ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายถนอม  สังข์ทอง - ตามที สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ประธานคณะกรรมการแปรฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื อวันที  2  

สิงหาคม 2562 และมีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที  6 
สิงหาคม 2562  จนถึงวันที  8 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.    
นั้น ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารฯ ท่านใดยื น
เสนอค าแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที ก าหนดไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ
ยืนยันตามร่างฉบับเดิม รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ   ที จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือแจ้งนัด
ประชุมฯไปแล้ว ครับ 
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นายส ารวย  บุญช่วย -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที  2  ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะ ที มีการ 
ประธานสภา ฯ แปรญัตติหรือที คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที ประชุมสภาท้องถิ น

จะได้ลงมติเป็นอย่างอื น   ถ้าที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอ
เปลี ยนแปลงมติอีก  และขอแจ้งต่อที ประชุมว่า  ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ
แปรญัตติว่า  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  สรุปว่า ไม่ขอแปรญัตติเนื องจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว     
มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว   จึงเห็นควรว่าให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไว้ตามเดิม 

 
นายส ารวย  บุญช่วย - ขอให้ที ประชุมพิจารณาว่าเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ  หรือไม่  มีท่านใดจะขออภิปรายซักถามหรือมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  ขอเชิญยกมือและลุกข้ึนอภิปรายเป็นรายบุคคล  
 

ที่ประชุม  - ที ประชุมไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ มเติม 
 
นายส ารวย  บุญช่วย -  เมื อไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอให้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบข้อเสนอของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบ  ผ่านวาระที  2  

โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามข้อเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ และเห็นชอบตาม 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ่านวาระที  2  
  

4.2 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2563 
  (วาระท่ี  3 วาระลงมติ) 

 
ข้อกฎหมาย  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547  

(แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่

ที  ประชุมสภาท้องถิ นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติ หรือไม่  
 
 

/นายส ารวย... 
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นายส ารวย  บุญช่วย -  เมื อที ประชุมได้พิจารณา วาระที  2  ขั้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไป 
ประธานสภาฯ กระผมจะให้ที ประชุมพิจารณา ในวาระที  3 ขั้นลงมติ ซึ งจะไม่มีการอภิปราย 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 14 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
นายส ารวย  บุญช่วย -  เมื อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที ของ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ที จะต้องน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอท่านนายอ าเภอศรีนคร เพื อ 
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 
4.3  พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 ไว้เบิกเหลื่อมปี 
 

นายส ารวย  บุญช่วย -  ตามที นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ยื นญัตติเรื องการขอกันเงินไว้ 
ประธานสภาฯ เบิกเหลื อมปี  (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) หมวดครุภัณฑ์ งบประมาณ  257,980 

บาท  เนื องจากด าเนินการจัดจ้างไม่ทัน ในปีงบประมาณ และมีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ขอให้ท่านชี้แจง ต่อที ประชุมสภา ครับ 

 
นายสันติ  สาสิงห์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
นายก อบต. ระผม ขอความเห็นชอบการกันเงินไว้เบิกเหลื อมปี 2563 กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน  

หมวดครุภัณฑ์  งบประมาณ 257,980 บาท     
หลักการ    

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีความจ าเป็นต้องขอ
กันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562  ซึ งยังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื องจากไม่สามารถด าเนินการจัดจ้าง ได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2562 และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก      
เหตุผล    

เพื อให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
 
 
 

/การเบิกจ่าย... 
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การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ น พ.ศ.2547 และที แก้ไขเพิ มเติม ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2561  
หมวด 5  ข้อ 59 ในกรณีที มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อ หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ งปี 

 
นายส ารวย  บุญช่วย - ขอให้เจ้าหน้าที  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที เกี ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
รองปลัด อบต.  ดิฉันขอชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5  การกันเงิน  ข้อ 59 ในกรณีที มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที ดินและสิ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นยังมิได้ด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันตามเงื อนไข  ในวรรคหนึ งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ งปีต่อสภาท้องถิ น    

 
นายส ารวย  บุญช่วย - สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
 
นายส ารวย  บุญช่วย  -ตามที รองปลัด อบต. ได้ชี้แจงการกันเงินเบิกเหลื อมปี หมวดครุภัณฑ์  รวมเป็น  
ประธานสภาฯ เงินทั้งสิ้น 257,980 บาท (สองแสนห้าหมื นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ก่อน

สิ้น ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2562 ซึ งไม่สามารถด าเนินการได้ทัน จึงขอมติ
สภา เพื อพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื อมปี ขอมติที ประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 14 เสียง 
 
 
 
 

/4.4 พิจารณา... 
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4.4  พิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

นายส ารวย  บุญช่วย ตามที   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ยื นญัตติต่อ 
ประธานสภาฯ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลหนองบัวพิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณโดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายต่อที ประชุมสภาฯ 
 

นายสันติ  สาสิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
นายก อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ น พ.ศ.2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที ดินและ

สิ งก่อสร้าง ที ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนราย
การใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ น 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
หมวดคาครุภัณฑ ที ดินและสิ งก่อสรง ที ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี ยน 
หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น 

ซึ งรายละเอียดขอโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณผมขอมอบหมาย
ให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที เกี ยวข้อง ครับ  

 
นายนฤนาท ทองปอนด์ - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียด
หัวหน้าส านักปลัด การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ  สืบเนื องจากส านักงานปลัด แผนงาน 

รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ตั้งรายการไม่ถูกต้องใน
หมวด งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์เครื อง
ดับเพลิง รายการหัวฉีดน้ าดับเพลิง งบประมาณ 25,000 บาท  
ขอแก้ไข  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
ข้อความเดิม  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  หัวฉีดน้ าดับเพลิง 
ข้อความใหม ่ งบด าเนินการ  ค่าวัสดุ  วัสดุเครื่องดับเพลิง  หัวฉีดน้ าดับเพลิง 

   
นายส ารวย  บุญช่วย เมื อที ประชุมอภิปรายสอบถาม เรื องการโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  แล้วขอมติที ประชุมให้ความเห็นชอบในการอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี ยนแปลง 

งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดิน และสิ งก่อสร้าง งานป้องกันฯ ครับ 
 

ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ที ดิน และสิ งก่อสร้าง ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 14 เสียง  

 
 
 
 

/ระเบียบวาระที  5... 
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.ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

5.1  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน  
และประชาชน 
 

นายทม  แสนจุ้ย  - สอบถามเรื องการด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2562 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  ได้ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
 
นายสันติ สาสิงห์ - ขณะนี้กองคลังได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศเพื อด าเนินการโดยวิธี  
นายก อบต.  E-bidding  
 
นายนิยม นครพิทักษ์ - สอบถามเรื องการถมดินที ท าให้เกิดปัญหาเนื องจากเป็นการถมดินของชาวบ้าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 8  บริเวณข้างศาลาอาคารอเนกประสงค์ ฝนตกท าให้ดินที ถมไหลลงมาบนถนน อาจ 

ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้ทาง อบต. ได้ด าเนินการหรือหาทางแก้ไขเพื อไม่ให้
เกดิปัญหาขึ้นอีกสะดวก ได้ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 

 
นายสันติ สาสิงห์ - ได้สอบถามกองช่างในเรื องการถมดินบริเวณดังกล่าวแล้ว ทางผู้ด าเนินการหรือ 
นายก อบต.  ผู้ที ถมดินจะด าเนินการท าบล็อกกั้นดินให้ และจะแจ้งให้เร่งด าเนินการเนื องจาก 

เกิดความเดือนร้อนกับประชาชนในพื้นที ใกล้เคียงหรือใช้ถนนในการสัญจร 
 

นายดอกรัก บุญยังมี - ได้สอบถามและขอความเห็นเกี ยวกับเรื องการใช้ถนนภายในต าบลหนองบัว 
เลขานุการ นายก อบต. เนื องจากช่วงการเก็บเกี ยวผลผลิตทางการเกษตรหรือการที รถบรรทุกขนาดที มี 

น้ าหนักมากใช้ถนน ซึ งเป็นถนนภายในหมู่บ้าน ท าให้เกิดความเสียหายและช ารุด
เป็นจ านวนมากหลายเส้นทาง  ซึ งหากไม่มีมาตรการการป้องกันหรือแนวทางแก้ไข 
อาจท าให้ถนนเกิดความเสียหาย มากขึ้นหรือต้องมีการใช้งบประมาณในการ
ซ่อมแซมเป็นจ านวนมาก 
 

นายส ารวย  บุญช่วย - ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้รับไปศึกษาและหาข้อมูลในการ 
ประธานสภาฯ  ด าเนินการเพื อเป็นการแก้ไขและให้น าเข้าสภาเพื อพิจารณาในครั้งต่อไป 
 
 
 
 

/นางพเยาว์... 
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นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง - ขอชี้แจงและประชาสัมพันธ์ เรื องแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ 
รองปลัด  อบต.  สาธารณภัยหรือภัยพิบัตแิละการใช้จ่ายงบประมาณเพื อให้ความช่วยเหลือภายใน 

พ้ืนที   โดยได้รับแจ้งจากส านักงานจังหวัดสุโขทัยและอ าเภอศรีนคร ในเรื องแนว
ทางการใช้จ่ายงบประมาณ เพื อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที หรือกรณีเกิดเหตุภัย
ฉุกเฉิน ในการด าเนินการเพื อให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปในแนวทาเดียวกัน  เช่น 
กรณีหมูท่ี  2 และหมู่ 7 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการได้ทัน
ถ่วงที  เหตุน้ าหลากเข้าพ้ืนที  ทั้งนี้เจ้าหน้าที รับเรื องจากผู้น าชุมชนและได้ออก
ส ารวจพื้นที ทันที รวมถึงหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน ได้จัดส่งเอกสารขอความช่วยเหลือมา
เพื อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวด าเนินการตามระเบียบฯ ในการให้ความ
ช่วยเหลือ  ซึ งประกอบด้วย ภาพถ่าย เอกสารผู้เดือดร้อน แนบค าร้อง จ านวน
หลังคาเรือนประชาชนที ได้รับความเดือนร้อน และเอกสารต่างๆ ที เกี ยวข้อง  และ
ขอให้ผู้น าชุมชน ส.อบต. ประสานกองช่างเพื อเข้าตรวจสอบพ้ืนที โดยทันท่วงที 
ทั้งนี้จึงขอให้หมู่บ้าน ที ประสบปัญหาด้านสาธารณภัย วาตภัย หรือภัยฉุกเฉินได้
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื อการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทัน
เหตุการณ์ และประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
ต่อไป  

- ขอชี้แจงเรื อง การด าเนินโครงการก่อสร้างในพ้ืนที โดย สถานที ก่อสร้างที 
จะด าเนินการ ต้องเป็นที ดินที มีหลักฐานกรรมสิทธิ์หรือเป็นที ดินอื นซึ งรัฐอนุญาตให้
ด าเนินการก่อสร้างได้มิใช่พ้ืนที เอกชน  ซึ งได้มีตัวอย่างและมีค าวินิจฉัยของศาล
ปกครองในกรณีรัฐไปบุกรุกที เอกชนหรือเอกชนบุกรุกที รัฐ  ซึ งควรระวังในเรื องการ
ด าเนินการก่อสร้าง  ซึ งในเรื องนี้มีความสอดคล้องหรือแนวทางที คล้ายคลึงกับ การ
ขุดดินถมดิน ภายในพ้ืนที ต าบลหนองบัว ซึ งจะมีปัญหาบ้าง  และให้กองช่างต้องไป
ศึกษาข้อมูล มาตราการเพื อป้องกันหรือการด าเนินการที เกี ยวข้องเพื อไม่ให้เกิด
ปัญหาในพื้นที  

 
นายนรรัตน์ เตจามิตร - ขอประชาสัมพันธ์การมอบข้าวสารอาหารแห้ง ที ได้ขอความอนุเคราะห์จาก 
นักวิชาการสาธารณสุข วัดบ้านหนองบัว เมื อวันที  12 ส.ค. 2562 ที มีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง และผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ป่วยที ยากไร้ โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว จะน าไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 7 ราย และผู้ป่วยที 
ต้องรับการช่วยเหลือ  ภายในต าบลหนองบัว 

   
 

 
 

/นายส ารวย... 
 
 



11 

 

 
นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ได้กล่าวขอบคุณที ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  และปิดการประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 

         (ลงชื อ)........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางกุหลาบ  อ  าดี) 

                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 

(ลงชื อ).........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายนิยม     นครพิทักษ์) 
           ประธานกรรมการ 
 
(ลงชื อ)......................................ผู้ตรวจรายงาน            (ลงชื อ).....................................ผูต้รวจรายงาน 
          (นายวสุ     โรยสูงเนิน)        (นางละออ   อินนารี) 
                 กรรมการ      กรรมการ 
 
สภา อบต.หนองบัว  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื อสมัยสามัญ สมัยที  4 ประจ าปี 2562   
วันที  13 ธันวาคม 2562 

 
           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
   

 
 
 
 
 
 

   

          (นายส ารวย   บุญชว่ย)   
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


